

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๔๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๑/๑๖๐๘๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นคล่องตัวให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่ไม่ลดลงไปกว่าเดิม เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ตอบสนองการส่งเสริมการยกระดับความสามารถหน่วยงานของรัฐและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Transformation) ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ โดยให้หน่วยงานของรัฐไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามความเหมาะสม พิจารณาใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิรูปราชการ โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนงานภาครัฐที่สำคัญเป็นรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Digital Services) อาจนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัด และสามารถติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการปฏิบัติงานภายในอิเล็กทรอนิกส์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบการสื่อสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้มีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ปัจจุบันได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้ว ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรต้องตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยและการเก็บรักษาของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งต้องบูรณาการร่วมกันในการจัดทำมาตรการควบคุมกำกับกรณีที่มีการแสวงประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายยาเสพติดกันแพร่หลายมากขึ้น

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

๒. เห็นชอบให้นำความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังและข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายงานดังกล่าวไปเพื่อ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

อลิสสา มาพมงคล

(นางสาวอลิสสา มาพมงคล)

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (สุภัทรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th